

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các khoa chuyên môn
Sinh viên các lớp Đại học chính quy K7, K8

Theo kế hoạch đào tạo, trong học kỳ 2 năm học 2012-2013, sinh viên khoá 7 ngành CNTT; CNĐT&TT; CNTTĐH, và khoá 8 ngành HTTTQL sẽ đăng ký thực tập tốt nghiệp. Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên môn triển khai một số công việc cụ thể như sau:

Từ ngày 24-26/12/2012 các Khoa lấy danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên hệ thống IU, phân công giáo viên hướng dẫn và giao đề tài cho sinh viên.

Đối với những sinh viên đi thực tập tại các cơ sở sản xuất, vẫn phải có giáo viên hướng dẫn của Khoa. Giáo viên hướng dẫn của Khoa là người trực tiếp giới thiệu cơ sở thực tập cho sinh viên, hoặc xác nhận cơ sở thực tập do sinh viên đề xuất phải phù hợp với nội dung của đề tài.

Khi sinh viên đến thực tập tại cơ sở sản xuất phải lấy công văn giới thiệu và mẫu phiếu đánh giá sinh viên tại Khoa chuyên môn. Giáo viên hướng dẫn và Khoa chuyên môn giám sát việc thực tập của sinh viên tại cơ sở và hoàn thiện các thủ tục giữa nhà trường và cơ sở nơi sinh viên đến thực tập.

Nếu một cơ sở sản xuất nhận số lượng sinh viên đến thực tập đông (từ 7 sinh viên trở lên) Khoa nên bố trí một trưởng đoàn để đưa sinh viên đến và liên hệ công tác. Trưởng đoàn đưa sinh viên đi được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Cuối đợt thực tập, sinh viên nộp phiếu đánh giá nhận xét của cơ sở về Khoa, Khoa tổng hợp điểm đánh giá sinh viên của cơ sở và tổ chức cho sinh viên báo cáo theo kế hoạch dự kiến từ ngày 4-10/03/2013. Sau khi sinh viên báo cáo Khoa tính điểm tổng kết và gửi về phòng Đào tạo (Phiếu đánh giá của cơ sở; bảng điểm đánh giá của khoa có chữ ký của sinh viên; bảng điểm tổng kết). Điểm tổng kết thực tập tốt nghiệp của sinh viên được tính 30% của cơ sở và 70% của điểm trung bình giữa giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm báo cáo.

Đối với những sinh viên không đi thực tập tại các cơ sở, nhà trường sẽ có kế hoạch cho sinh viên học một số học phần chuyên đề thay thế, sau đó sinh viên làm bài thu hoạch để tính 30% điểm.

Về chế độ của giáo viên hướng dẫn; hội đồng đánh giá sinh viên thực tập tốt nghiệp, được quy định trong chi tiêu nội bộ của trường. Riêng đối với cơ sở sản xuất có sinh viên thực tập tốt nghiệp được chi trả 100000 đồng/1 sinh viên (một trăm nghìn đồng/1 sinh viên).

Đề nghị các Khoa chuyên môn, sinh viên các lớp Đại học chính quy K7, K8 thực hiện theo công văn này.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Ban giám hiệu b/c;
- Lưu VT, ĐT.



TS. Nguyễn Văn Tảo